
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

--------------------------------------------------- 
 

๑. การแต่งต้ังรักษาการอธิการบดี ประธานฯ แจ้งว่าด้วยอธิการบดีท่านเดิมจะหมดวาระในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย
มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ดร. อนามัย ด าเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ประชุม
รับทราบ 

๒. (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดวัน เวลาท างานเหลื่อมเวลาของพนักงานส านักบริการคอมพิวเตอร์บรรจุใหม่  ฝ่ายบริหารและ
ธุรการ โดยงานทรัพยากรบุคคล ขอเสนอระเบียบว่าด้วยการก าหนดวัน  เวลาท างานเหลื่อมเวลาของพนักงานส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ที่บรรจุใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ท่ีประชุมพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบ และมีมติปรับแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 

 เพิ่มข้อความ “ฝ่ายบริการสารสนเทศ” ในร่างประกาศระเบียบว่าด้วยการก าหนดวัน เวลาท างานเหลื่อมเวลาของ
พนักงานส านักบริการคอมพิวเตอร์บรรจุใหม่ 

 ขยายเวลาการท างานจาก ๒๐.๐๐ น. เป็น ๒๐.๓๐ น. 
 ปรับเวลาการท างานในวันเสาร์จาก ๑๒.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เป็น ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ข้อ ๑๐ ตัดค าว่า “ไม่น้อยกว่า ๗ ช่ัวโมงออก” 

๓. ปฏิทินงานพิธีการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัย แจ้งปฏิทินงานพิธี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๔. ปฏิทินโครงการสัมมาทิฐิส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๕๘  ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานทรัพยากรบุคคล แจ้งปฏิทิน
โครงการสัมมาทิฐิส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๕. รายงานการมาปฏิบัติราชการเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้รวบรวมสถิติการลาป่วย ลากิจ ของ
บุคลากรทุกสถานภาพ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
          ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานทรัพยากรบุคคล จึงจัดท ารายงานการมาปฏิบัติราชการเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
 เพิ่มคอลัมน์ลาป่วยครึ่งวัน เนื่องจากมาสาย เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการลาป่วยจริงกับการลาป่วย เพราะมาสาย 

 มอบหัวหน้าส านักงานเลขานุการ เรียกบุคลากรล าดับท่ี ๑ – ๖ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ ตั้งนิธิพงศ์ นายพีรพล บุญธกานนท์   
นายดิเรก จันทร์ศรี นางสาวสมใจ บรรเทากุล นายยอดชาย พรฉัยยา และนางสาวจริยา ผิวงาม  มาตักเตือนเรื่องวินัยการมาปฏิบัติงานดังกล่าว 

๖. การร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเกษียณอายุอธิการบดี  มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงเกษียณอายุ
อธิการบดีในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยส านักฯ เสนอขนมจีบ จ านวน ๓๐๐ ชุด 
ร้านวราพร จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ และเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมงานดังกล่าว 

๗. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยช่วงงานเกษตรแฟร์  ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มกราคม – ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมขอหารือการบริหารจัดการดังกล่าว ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการด าเนินการดังนี้ 

 ปิดลิฟต์ขนของ และประตูกระจกช้ัน ๒ 
 ปิดบันได ทางขึ้น-ลงด้านห้องบริการคอมพิวเตอร์ ( KITS) และบันไดกลาง หากผู้ใช้บริการต้องการขึ้นใช้งาน Help desk 

ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเปิด 
 ปิดประตูทางขึ้นบริเวณชั้น ๒ 
 เปิดให้บริการห้องน้ า โดยคิดค่าบริการ 

๘. วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้วยในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อให้การ
เตรียมความพร้อมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมเสนอให้แต่ละฝ่ายก าหนดผู้แทนเข้าร่วมวางพวงมาลา ที่ประชุม
เห็นชอบ และให้แจ้งบุคลากรพร้อมกันท่ีส านักบริการคอมพิวเตอร์ เวลา ๐๖.๓๐ น.  

https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jan28085638.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jan27110444.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jan29161448.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Jan29161353.pdf


๙. การจ าหน่ายครุภัณฑ์ประจ าอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งปัจจุบันมีการท าหนังสือคืนอาคาร และกุญแจให้กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังมีครุภัณฑ์ประจ าอาคารฯ ส านักฯ ได้มีการโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ. สุรศักดิ์ สวงนพงษ์ เป็นประธาน ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว และผศ. ดร. พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ เป็นกรรมการ 
นัดรับโอนวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๑๐. การใช้ทรัพยากรเคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน  ด้วยปัจจุบันส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีนโยบายการใช้ทรัพยากรเครื่องพิมพ์ร่วมกัน  เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายนั้น ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานพัสดุฯ รายงานสถิติการใช้งานให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

 หารือแนวทางในการจัดท าเอกสารสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ 
 รณรงค์การตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์งาน และไม่พิมพ์งานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

๑๑. ติดตามภาระงานรายบุคคลของฝ่าย ที่ประชุมขอติดตามภาระงานรายบุคคลของฝ่ายที่ได้มอบหมายแล้วนั้น โดยให้จัดส่งภายในวัน
พุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ที่ประชุมรับทราบ 

๑๒. การสัมมนาบุคลากรประจ าปี ๒๕๕๘ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนออกไป ๒ สัปดาห์นั้น เนื่องจากในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการเรียน
การสอนในวันเสาร์ ท าให้แผนการสัมมนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕๘ เลื่อนไปช่วงปิดภาคการศึกษา (พฤษภาคม ๒๕๕๘) เพื่อไม่เกิด
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๑๓. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมภายในและภายนอกทราบถึงบทบาท หน้าที่โดยภาพรวมของส านักฯ  
มากยิ่งข้ึน ที่ประชุมเสนอให้ปรับปรุงวีดีโอแนะน าส านักฯ โดยเน้นบทบาท แยกตามภารกิจของแต่ละฝ่าย เช่น ท าหน้าท่ีดูแล
โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ประสานงานระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย ให้บริการแนะน า แก้ไขปัญหาระบบ
สารสนเทศแก่นิสิต และบุคลากร เป็นต้น  
      หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้ฝ่ายได้มีการหารือในการปรับปรุงวีดีโอแนะน าส านัก
บริการคอมพิวเตอร์  ๒ ส่วน คือ แนะน าส านักฯ ในภาพรวม และแนะน าบริการของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งน าการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์ใช้ในงานของส านักฯ โดยให้นิสิตที่เรียนท าสื่อโดยใช้รูปภาพ (Info graphic) ในแต่ละฝ่าย 
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดท า และปรับปรุงวีดีโอดังกล่าวข้างต้น  

๑๔. การอบรม  Google Apps for education ตามที่ส านักฯ มีโครงการอบรมฯ ให้กับบุคลากรวิทยาเขตบางเขนแล้วนั้น เพื่อให้เกิด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก คณะท างานฯ ได้มีการหารือแผนด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ KU go Google ไปยังวิทยาเขต
ต่าง ๆ  จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ประชุมเห็นชอบ และมอบหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดท าโครงการฯ โดยใช้
แหล่งเงินรายได้จากการให้บริการห้องเรียน ห้องอบรม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ติดตามผลการใช้งานของบุคลากร วิทยาเขต
บางเขน ที่ได้รับความรู้จากโครงการดังกล่าว  

๑๕. ประธานท่ีประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ช้ัน ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

-------------------------------------------  
 
วันท่ี  ๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง  
ตรวจ/ทานโดย :  นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 


